

พาณิชย์ทำยอดส่งออกแป้งมันสำปะหลังไปเกาหลีในช่วงระบาค ของไวรัสโควิด-19 กว่า 63 ล้านบาท



อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ได้รับรายงานจากสำนักงาน - ส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงโซล (สคต.ณ กรุงโซล) ว่า บริษัท SR Network ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้นำเข้าสินค้ามันสำปะหลัง ได้ติดต่อเจรจาการค้ากับ บริษัท Eiamburapa Group of Thailand ผู้ส่งออกไทยในเดือนมิถุนายน 2563 ในการสัญญาสั่งซื้อ แป้งมันสำปะหลัง (Tapioca Starch) จำนวน 4,000 - 5,000 ตัน มูลค่า 2 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็นมูลค่า 63.6 ล้านบาท เพื่อส่งให้อุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ของเกาหลีในช่วงหลังของปี 2563 นอกจากนี้ นอกจากนี้ SR Networks คาดว่า ในปี 2564 ยังมีความต้องการนำเข้ามันสำปะหลังจากไทย มีปริมาณเพิ่มขึ้นอีก ร้อยละ 50 เพิ่มขึ้นเป็น 6,000 -7,000 ตัน เพื่อป้อนเข้าสู่อุตสาหกรรมกระดาษ และอาหารของเกาหลีได้อีกด้วย

นางสาววิลาสินี โนนศรีชัย ผู้อำนวยการ สคต.ณ กรุงโซล ได้เปิดเผยว่า บริษัท SR Network ได้พบกับ บริษัท Eiamburapa Group of Thailand เป็นครั้งแรก ในงานกิจกรรมเจรจาการค้ามันสำปะหลัง ซึ่งร่วมจัดขึ้นโดย สคต.ณ กรุงโซล และสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโซล เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2560 ซึ่งมีคณะผู้ส่งออกไทยสินค้ามันสำปะหลังเดินทางมาเยือนเกาหลี จำนวน 23 บริษัท และมีผู้นำเข้าเกาหลี จำนวน 15 บริษัท เข้าร่วมเจรจาการค้าในช่วงเดือน สิงหาคม 2560 2 ปีที่ผ่านมา และผลการเจรจาการค้าในครั้งนั้น มีมูลค่าซื้อทันที 10,880,000 บาท ข้อมูลจากสถิติ ปี 2562 เกาหลีได้มีการนำเข้าแป้งมันสำปะหลังจากไทย เป็นอันดับหนึ่ง มีปริมาณถึง 8,274 ตัน มีมูลค่า 3.8 ล้านเหรียญสหรัฐ รองลงมามีนำเข้าจาก เวียดนาม และอินโดนีเซีย ตามลำดับ ส่วนมาก แป้งมันสำปะหลังจะถูกนำมาผลิตเป็น วัณเส้น เส้นหมี่เย็นเกาหลี ขนมปังบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป เส้นโซบะ ในหมวดหมู่อาหาร และถูกนำไปผลิตใช้ในอุตสาหกรรม การผลิตกระดาษ เป็นต้น

แต่อย่างไรก็ตาม สคต.ณ กรุงโซล พิจารณาแล้วเห็นว่า ไทยควรเร่งขยายตลาด แป้งมันสำปะหลังแปรรูป (Modified Starch) ในตลาดเกาหลีให้มากขึ้น เนื่องจากไทยมีสัดส่วนในตลาดเกาหลีถึง ร้อยละ 52 และ สามารถ

- นโยบายภาครัฐ
 เศรษฐกิจการลงทุน
 แนวโน้มการตลาด
 รายงานสินค้าและบริการ
 อื่นๆ

ขายสินค้าได้มูลค่าจำนวนมาก เนื่องจากแป้งมันสำปะหลังแปรรูป (Modified Starch) เป็นสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่ม นำเข้ามาใช้ในการทำขนมปังและคุกกี้ และไทยเป็นประเทศหลัก ในการส่งออกแป้งแปรรูปไปยังเกาหลีใต้ สำหรับ มันสำปะหลังอัดเม็ด (Tapioca Pellet) ถึงแม้ไทยจะเป็นประเทศเดียว ที่เกาหลีนำเข้ามันสำปะหลังอัดเม็ด แต่ สินค้ามีมูลค่าน้อย เนื่องจากนำเข้าสินค้าดังกล่าวมาเป็น อาหารสัตว์ทดแทนข้าวโพดเท่านั้น และในบางครั้ง มีคู่แข่ง สำคัญ เช่น สินค้าข้าวโพด ที่เกาหลีนำเข้าจากสหรัฐเป็นหลักอีกด้วย หากผู้ส่งออกมันสำปะหลัง มีความต้องการ เจริญการค้ากับผู้นำเข้าเกาหลีในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 สามารถติดต่อแจ้งความจำนง มายัง สคต. ณ กรุงโซล ในการจัดกิจกรรมเจรจาการค้าออนไลน์ให้ได้ โดยติดต่อล่วงหน้าเป็นเวลา 2 อาทิตย์ มายัง อีเมลล์ของ สคต. ณ กรุงโซล : info@thaitrade.kr สำนักงานฯ ยินดีในการจัดกิจกรรมดังกล่าวให้แก่ท่านได้

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงโซล
กรกฎาคม 2563